

ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2557

จ่อประมูลข้าวสต็อกครั้งแรก 7 ส.ค.หลัง คสช.เข้าบริหาร

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ทางกรมการค้าต่างประเทศจะเปิดประมูลขายข้าวเป็นการทั่วไป จำนวนกว่า 160,000 ตัน ซึ่งถือว่าเป็นการประมูลขายข้าวในสต็อกรัฐบาลเป็นครั้งแรก นับจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ โดยจะมีการขายทั้งข้าวขาว 5%, ข้าวขาว 10%, ข้าวหอมมะลิ 100% และปลายข้าว ซึ่งการเปิดประมูลขายข้าวครั้งนี้ ไม่ได้ต้องการขายออกมากเกินไป เพราะจะต้องเลือกจากโกดังข้าวที่ผ่านการตรวจสอบตอกจากคณะทำงานตรวจสอบตอกข้าวแล้ว และจะต้องผ่านการตรวจเรื่องคุณภาพมาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการเปิดประมูลครั้งนี้จะได้รับความสนใจ เนื่องจากขณะนี้ตลาดยังมีความต้องการข้าว เพราะผลผลิตข้าวฤดูใหม่ยังไม่ได้ออกสู่ตลาด โดยแนวทางการเปิดประมูลขายข้าวในสต็อกรัฐบาลนั้น ทางกรมการค้าต่างประเทศกำหนดแผนการระบายไว้ประมาณ 2-3 ครั้งต่อเดือน แต่ไม่ได้เร่งรีบขายและการขายจะต้องดูจังหวะที่เหมาะสมของตลาดตามสถานการณ์ ราคาข้าวที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก

สำหรับแนวโน้มของราคาข้าวในตลาด เริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้น และยังมีโอกาสที่ราคาข้าวในตลาดจะขยับเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากความต้องการในตลาดเพิ่มสูงขึ้น จากแนวโน้มผลผลิตข้าวขณะนี้ที่ลดลง โดยปรากฏการณ์ภัยแล้งจากเอลนีโญทั่วโลก เริ่มส่งผลชัดเจนเรื่อยๆ ทำให้ขณะนี้ประเทศผู้ผลิตข้าวเริ่มระมัดระวังการขายข้าวล่วงหน้ามากขึ้น และไม่มีใครที่จะกล้าตกลงขายข้าวล่วงหน้าในระยะเวลาที่นาน

ส่วนกรณีการเดินทางไปเจรจากับทางคอฟฟิโก รัฐวิสาหกิจจีน ที่ดูแลนโยบายด้านการนำเข้าสินค้าเกษตรนั้น เป็นการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการซื้อข้าวจ้าวูจี เดิมจำนวน 1 ล้านตัน ที่ทำไว้ในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา เพราะก่อนหน้านี้มีการส่งออกไปแล้วเพียง 1 แสนตัน ทั้งนี้ ได้มีการเจรจาที่จะส่งออกข้าวลอตที่ 2 จำนวน 1 แสนตัน หลังจากก่อนหน้านี้ ทางจีนได้ขอให้ยกเลิกการซื้อข้าวลอตดังกล่าว เพราะปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำให้ยังไม่มีมติการส่งออก และจีนยังต้องการให้ข้าวลอตดังกล่าวที่เดิมตกลงจะซื้อข้าวขาว 5% มาเป็นการซื้อข้าวของฤดูกาลใหม่ ทำให้ข้าวใหม่ที่ออกมาสู่ตลาดจะมีตลาดส่งออกรองรับ ทั้งนี้ ข้าวจำนวน 9 แสนตันที่เหลือ จะสามารถส่งออกได้เดือนละ 1 แสนตัน โดยคาดว่าภายใน ก.ค.ปีหน้า การส่งออกข้าวจ้าวูจี จำนวน 1 ล้านตัน จะสิ้นสุดลง ซึ่งยังเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบ 40 ปี อีกด้วย

มีรายงานเพิ่มเติมว่า ล่าสุดคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว ได้ออกประกาศเรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 1/2557 โดยเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 7 ส.ค.นี้ ปริมาณรวม 1.67 แสนตัน แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานี และปลายข้าวเอวันเลิศ โครงการนาปี 2554/55 นาปรัง 2555 และโครงการรับจำนำข้าว 2556/57 แบบรายคลังและหรือรายกอง

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)

ชี้โปร่งใส! เอกชนจ่อประมูลข้าว

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การที่กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าตามแผนระบายสต็อก ข้าวในเดือน ส.ค. หลังได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ถือเป็น เรื่องที่ดีที่เอกชนจะได้มีโอกาสมี ข้าวทำการส่งออกและเพื่อจำหน่ายในประเทศ และถือเป็นการระบายข้าวในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะเป็นช่วงที่ข้าวนาปียังไม่ออกสู่ตลาด และเอกชนต้องการข้าวอย่างมาก คาดว่าเอกชนจะให้ความสนใจร่วมประมูลกันอย่างคึกคัก ไม่ต่ำกว่า 2-4 แสนตัน

ส่วนประเด็นที่ต้องการให้กรมการค้าต่างประเทศดำเนินการคือ การประมูลอย่างโปร่งใส โดยให้กำหนดราคาไว้ และหากเอกชนรายใดเสนอราคาสูงสุด ก็ให้อนุมัติขาย โดยต้องประกาศราคาที่ประมูลได้ต่อสาธารณชน และไม่ควรมีการต่อรองราคาเหมือนที่ผ่านมา เพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าระบายข้าวไปในราคาที่แท้จริงเท่าไร

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์กำหนดระบายข้าวช่วง 2 เดือน ส.ค.- ก.ย. ไว้ในกรอบ 200,000-500,000 ตัน คาดว่าในช่วง 2 เดือนนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเริ่มเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกเป็นการทั่วไป ได้ โดยมีข้าวจากหลายฤดูการผลิตและข้าวหลายชนิดเพื่อขายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ทั้งนี้ ข้าวที่นำมาเปิดประมูลผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ส่วนข้าวที่เสื่อมคุณภาพ จะมีวิธีบริหารจัดการควบคู่กันไปด้วย

สำหรับสถานการณ์ประเทศผู้ส่งออกข้าว พบว่าเริ่มมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเวียดนามอาจพิจารณายกเลิกการกำหนดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ เพื่อให้ผู้ส่งออกข้าวสารสามารถกำหนดราคาส่งออกเองได้โดยไม่ต้องใช้ราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำของสมาคมอาหารเวียดนาม ส่วนอินเดีย ล่าสุด องค์การอาหารแห่งชาติของอินเดียรายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา มี 28.03 ล้านตัน ลดลง 16% ขณะที่เมียนมาร์กำลังเร่งสร้างโรง งานผลิตข้าวหนึ่งในหลายเขตของประเทศ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในต่างประเทศ

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พาณิชย์เล็งเจรจา'คอฟโก-มาเลย์'ขายข้าวใหม่ 1.7 ล้านตัน

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะผลักดันการส่งออกข้าวในระยะเร่งด่วน 3-6 เดือนข้างหน้า โดยจะเจรจายกข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับ COFCO ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนให้ซื้อข้าวใหม่ปีการผลิต 2557 และปี 2557/58 ปริมาณ 3 แสนตันตามสัญญาที่ได้จัดทำไว้แล้ว และจะเจรจายกสัญญาให้ซื้อเพิ่ม มีเป้าหมาย 1 ล้านตัน รวมทั้งจะเจรจากับผู้ซื้อมาเลเซียที่มีความประสงค์จะซื้อข้าวให้ซื้อข้าวใหม่ประมาณ 7 แสนตัน

"เชื่อว่าหากเจรจาสำเร็จจะช่วยดึงผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาดได้มาก และมีผลทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง"

กระทรวงฯ ยังมีแผนที่จะขยายตลาดข้าวสารภายในประเทศ โดยหาช่องทางใหม่ในการขายข้าวไปยังหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ค่ายทหาร และเรือนจำ เป็นต้น ซึ่งมีเป้าหมายในการขายข้าวให้ได้ประมาณ 1.8 แสนตัน

สำหรับมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย ที่ผู้ส่งออกได้แสดงความกังวลว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ โดยเฉพาะมาตรฐานพิเศษที่ 98% โดยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 อยู่ โดยจะให้คงเหลือเพียงมาตรฐานเดียว คือ 92% ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยมีความคล่องตัวมากขึ้น

นางสาวชุติมา กล่าวว่า กระทรวงฯ ยังได้มีการจัดทำโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากปริมาณ 2 ล้านตัน โดยจะชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการในอัตรา 3% ตามวงเงินที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน เริ่มซื้อข้าวตั้งแต่พ.ย.2557-ม.ค.2558 และให้เก็บสต็อกตั้งแต่พ.ย.2557-ก.ค.2558 ใช้เงินดำเนินการ 315 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังมีมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยจะให้สินเชื่อกับเกษตรกรในอัตรา 80% ของราคาตลาดเฉลี่ย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 3 แสนบาท เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงออกสู่ตลาดมาก โดยให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของตัวเอง จะดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเป้าหมาย 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก โดยมีวงเงินดำเนินการ 1,121 ล้านบาท

"เราแผนการรับมือกับผลผลิตข้าวนาปี 2557/58 ที่กำลังจะออกมา ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพ" นางสาวชุติมากล่าว

สำหรับแนวโน้มราคาข้าวจากนี้ไป คาดว่าจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง เพราะปริมาณผลผลิตข้าวโลกได้รับความเสียหายจากภาวะภัยแล้ง และผลผลิตข้าวของไทยก็มีปริมาณต่ำกว่าที่ประเมินเอาไว้ ขณะที่ประเทศที่นำเข้าข้าว ก็เริ่มมีการหาซื้อข้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งล้วนแต่ส่งผลดีต่อราคาข้าว

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ซึ่งได้เข้าร่วมตรวจสอบสต็อกข้าวทั่วประเทศว่า ขณะนี้ มีข้าวในสต็อกที่ไม่สามารถนำไปบริโภคได้หรือข้าวเน่าจำนวนประมาณ 1 แสนตัน จาก 18 ล้านตัน ในจำนวนข้าวเสียดังกล่าว ตนได้เจรจาขายให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปผลิตเอทานอล

“คณะกรรมการและประธานปตท. ได้มีการหารือกรอบ ในเรื่องการนำข้าวมาทำเป็นเอทานอล ซึ่งเขาสนใจ จากนี้ไปต้องมาเจรจากันอย่างเป็นทางการว่า จะขายข้าวดังกล่าวในราคาเท่าใด และจำนวนเท่าใด” เขากล่าว

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวรัฐบาลชุดก่อน โดยมีตนเป็นประธาน มีกระทรวงพาณิชย์เป็นเลขานุการ ขณะเดียวกัน ก็มีตัวแทนจากสภาวิชาชีพการบัญชีเข้าร่วมเป็นกรรมการเพิ่มเติมด้วย ซึ่งตนจะเรียกคณะกรรมการหารือ เพื่อเร่งสรุปเรื่องดังกล่าว แต่คงต้องรอให้ขั้นตอนการตรวจสอบสต็อกข้าวเรียบร้อยก่อน เพื่อนำปริมาณสต็อกข้าวมาคำนวณผลการดำเนินโครงการ

“เราต้องรอให้การตรวจสอบสต็อกข้าวในบัญชีเรียบร้อยก่อน เพื่อนำตัวเลขสต็อกข้าวมาปิดบัญชี เบื้องต้น มีการคาดการณ์ว่า การตรวจสอบสต็อกข้าวจะแล้วเสร็จประมาณเดือนส.ค.นี้” เขากล่าว

พล.ต.ไสว พลการ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ แถลงผลการดำเนินการตรวจสอบปริมาณข้าวในโครงการรับจำนำของรัฐบาล ของคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวของรัฐบาลทั้ง 7 ชุด พบว่า โกดังทั้ง 87 แห่ง และไซโล 17 แห่ง รวม 104 แห่ง ใน 12 อำเภอของจ.พิจิตร มีข้าวหาย 47,000 ตัน ในไซโลของ บริษัท เคทีพี อะโกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งเป็นคลังสินค้าในความดูแลขององค์การคลังสินค้า (อคส.) โดยเจ้าหน้าที่ อคส.แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางมูลนากแล้ว และตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เพื่อเอาผิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคู่สัญญา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเก็บรักษาข้าว

ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวการจับกุมนายกิตติพงศ์ แสนวรางกุล อายุ 37 ปี และนายธีระศักดิ์ แสนวรางกุล อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบพบว่ามีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในพื้นที่ สภ.ปากคลองรังสิต จ.ปทุมธานี โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 คนวางแผนทำสัญญากับองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) เพื่อให้เช่าพื้นที่โกดังในการเก็บข้าว เมื่อทางอ.ต.ก.นำข้าวมาเก็บที่โกดังดังกล่าว ทั้ง 2 คนจึงลักทรัพย์ข้าวที่ฝากไว้หลายครั้ง รวมปริมาณข้าวที่สูญหาย 98,000 กระสอบ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 98,435,000 บาท ก่อนจะหลบหนีไป

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ จากองค์กรชั้นนำ 34 แห่ง จำนวน 72 คน เรื่อง “เปรียบเทียบนโยบายข้าวจากยุคอภิสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์ ถึง คสช. นโยบายใดโดนใจนักเศรษฐศาสตร์” เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 16-28 ก.ค.

นักเศรษฐศาสตร์ 63.9% ให้นโยบายลดต้นทุนการผลิตข้าว ของ คสช.เหนือนโยบายประกันรายได้ยุคนายกฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนโยบายจำนำข้าวในยุคนายกฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากนักเศรษฐศาสตร์เพียง 13.9% และ 1.4% ตามลำดับ นักเศรษฐศาสตร์ยังให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินนโยบายลดต้นทุนการผลิตข้าวของ คสช. 1.ต้องให้ความสำคัญกับการตลาด การขยายตลาด ควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงควรดูแลกลไกตลาดให้ทำงานเพื่อป้องกันพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบชาวนา 2.การดำเนินนโยบายลดต้นทุนต้องทำพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างจริงจัง และ 3.บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ของเกษตรกร

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงการส่งสำนวนอาญาคดีจำนำข้าวให้อัยการสูงสุด (อสส.) ว่า ขณะนี้ทำสำนวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการส่งให้อัยการสูงสุด ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

ไทยทางคืนแชมป์ส่งออกข้าว อานิสงส์อินเดียแล้งปลายปีราคาดีดขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานผลการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน) 2557 ปรากฏมีปริมาณ 5.35 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 74.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในด้านมูลค่าเพิ่มขึ้น 20% หรือมีมูลค่า 2,612 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินบาทราว 84,176 ล้านบาท สำหรับราคาส่งออกเฉลี่ยข้าวทุกชนิดตันละ 488 เหรียญสหรัฐ หรือลดลง 31.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้หากแยกเป็นข้าวหอมมะลิ ปริมาณ 0.903 ล้านตัน มูลค่า 810 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 26,132 ล้านบาท ด้านกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่า การส่งออกข้าวในปีนี้จะเติบโตตามเป้าหมายการส่งออกปี 2557 ที่กำหนดไว้ ปริมาณ 9.0 ล้านตัน มูลค่า 4,410 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้การส่งออกข้าวเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตข้าวของประเทศผู้ส่งออกส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "อินเดีย-ปากีสถาน" ออกสู่ตลาดชะลอตัวลง ส่งผลให้ราคาข้าวของ 2 ประเทศขยับสูงขึ้น ประกอบกับผลผลิตข้าวนาปรังรุ่นแรกของไทยออกสู่ตลาดหมดแล้ว รวมทั้งไทยได้ชะลอการเปิดประมูลจำหน่ายข้าวในสต็อกข้าวรัฐบาล ภาวะดังกล่าวส่งผลให้ราคาข้าวสารจำหน่ายในประเทศปรับสูงขึ้นตาม โดยเฉพาะข้าวขาว 5% ปรับขึ้นเฉลี่ยตันละ 500 บาท จากต้นเดือนขาย 12,000 บาทเป็น 12,500 บาทในช่วงปลายเดือน

สำหรับปัจจัยบวกการส่งออกข้าวครึ่งปีหลังยังเป็นผลดีจากการที่ไม่มีโครงการรับจำนำข้าว ทำให้ราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาด การบริหารจัดการสต็อกของรัฐบาลไทยด้วยการปรับวิธีการระบายข้าวแบบรัฐร่วมกับเอกชน (G+P) ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะทำให้เกิดภัยแล้ง ส่งผลให้ต่อปริมาณผลผลิต-การค้าข้าวโลก โดยตลาดนำเข้าสำคัญอย่างตลาดเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีแนวโน้มจะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น เพราะผลผลิตภายในประเทศได้รับผลกระทบจากเอลนีโญโดยตรง ในขณะที่ประเทศอิรักเองก็ต้องการนำเข้าข้าวเพื่อสำรองไว้ในสต็อกในช่วงเทศกาลถือศีลอดรวมถูน ด้านไนจีเรียก็เพิ่มคำสั่งซื้อข้าวหนึ่งขั้นดี หลังจากรัฐบาลไนจีเรียได้ปรับลดอัตราภาษีนำเข้าข้าวลง

ด้านประเทศคู่แข่งส่งออกข้าวของไทยอย่าง เวียดนาม ก็ประสบปัญหาความขัดแย้งกับจีน ส่งผลให้จีนหันไปนำเข้าข้าวจากประเทศอื่นแทน จึงเป็นโอกาสของข้าวไทยที่ยังคงมีสัญญาผูกพันกับบริษัทคอฟโก้ รัฐวิสาหกิจจีนที่ ทำสัญญาจะซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ G to G จากรัฐบาลไทยอีก 900,000 ตัน ส่วนอินเดียมีปริมาณข้าวในสต็อก 28.03 ล้านตัน หรือลดลงถึง 33.31% เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียนำข้าวในสต็อกไปจำหน่ายให้ประชาชนในประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพที่ขยับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม

ด้าน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสกลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวในปี 2557 โดยมีความเป็นไปได้ที่การส่งออกข้าวไทยทั้งปีจะมีปริมาณถึง 10 ล้านตันจากปีก่อนที่ส่งออกได้ 6.6 ล้านตัน เนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกไทยสามารถส่งออกข้าวได้เฉลี่ยเดือนละ 700,000-800,000 ตัน หากยังรักษาระดับการส่งออกได้ระดับนี้ต่อไปอีก 6 เดือนก็จะส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น 4.2-5.4 ล้านตัน รวมกับช่วงครึ่งปีแรก 5.3 ล้านตัน เท่ากับทั้งปีไทยส่งออกได้ 9.5-10.7 ล้านตัน

ปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง นอกจากรัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับข้าวไทยและบริหารจัดการสต็อกข้าว 18 ล้านตันอย่างมีระบบแล้ว ภาวะความต้องการข้าวในตลาดยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นหลายตลาด อาทิ ฟิลิปปินส์ จะเปิดประมูลข้าวอีก 500,000 ตันในเร็ว ๆ นี้ อินโดนีเซียก็จะเปิดประมูลอีก 200,000-500,000 ตัน มาเลเซียคาดว่าจะเปิดประมูลอีก 200,000 ตัน ถือเป็นโอกาสของรัฐบาลและผู้ส่งออกข้าวไทย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบการส่งออกก็คือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมข้าว ซึ่งทางสมาคมได้เข้าพบ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เพื่อชี้แจงปัญหาแล้ว ทาง คสช.รับที่จะช่วยประสานไปยังกระทรวงแรงงาน

นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธาน บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด (AGR) ผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ของประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทสามารถส่งออกได้ 980,000 ตัน จากเป้าหมายที่วางไว้ 1.6-1.7 ล้านตัน ส่วนภาพรวมการส่งออกข้าวครึ่งปีหลังน่าจะได้อีกเดือนละ 700,000-900,000 ตัน ซึ่งจะทำให้การส่งออกของ

ไทยในปีนี้น่าจะมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 900,000-950,000 ตัน "น่าจะมีโอกาสที่จะทวงแชมป์ส่งออกได้ หากบริหารสต็อกข้าวดี จะมีโอกาสที่จะดันราคาส่งออก FOB ขยับขึ้นได้อีกตันละ 30-40 เหรียญสหรัฐ"

ขณะที่นายเสริมศักดิ์ คุ้มทรงธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชยพร ไรซ์ แอนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ไปยังตลาดอิรัก กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีแรก ข้าวไชยพรสามารถส่งออกข้าวได้ราว 100,000-200,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการส่งออกภาพรวมที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทคาดการณ์ว่า ในช่วงครึ่งปีหลังการส่งออกข้าวจะยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะตลาดนำเข้าอย่าง "ตลาดอิรัก" เตรียมจะเปิดประมูลในเดือนสิงหาคมนี้ หลังจากที่เปิดประมูลซื้อข้าวไปแล้ว 2 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2557 โดยครั้งแรกได้ซื้อจากอูรุกวัย ส่วนครั้งที่ 2 ที่เปิดประมูลช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2557 ยกเลิกการซื้อไปจากปัญหาการเมืองภายในประเทศและมีการเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีที่มีอำนาจรับผิดชอบ ล่าสุดได้แต่งตั้งใหม่ จึงคาดว่าอิรักน่าจะเปิดประมูลซื้อข้าวอีกรอบ เพราะปริมาณสต็อกข้าวภายในลดลง ทั้งนี้ สำหรับการเปิดประมูลแต่ละครั้งจะมีปริมาณ 30,000-60,000 ตัน แต่อาจจะซื้อได้มากกว่าปริมาณที่เปิดราว 60,000-120,000 ตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รัฐ-เอกชนหาตลาดข้าว รองรับผลผลิตนาปีออก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้หารือร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อหามาตรการในการรองรับผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 2557/58 ซึ่งจะทยอยออกมาในช่วงเดือน ต.ค.นี้ เบื้องต้นเห็นร่วมกันว่าจะต้องหาตลาดส่งออกข้าวมารองรับผลผลิต โดยภาครัฐและเอกชนจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการไปเจรจาขายข้าวในตลาดต่างประเทศ

ทั้งนี้ ที่ได้หารือไว้มี 4 ประเทศ คือ จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยการเจาะตลาดจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย จะให้เอกชนเป็นตัวนำในการเจรจาหรือร่วมประมูลขายข้าว และรัฐเป็นสนับสนุนให้เอกชนเข้าไปทำตลาด ส่วนจีนและมาเลเซีย จะเป็นการเจรจารัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยมีภาครัฐเป็นตัวนำ และเอกชนสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกให้ หากใช้วิธีนี้เชื่อว่าไทยจะส่งออกข้าวไปยังตลาดเหล่านี้ได้มากขึ้น

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า แผนการระบายสต็อกข้าวรัฐบาลจะมีความร่วมมือกับเอกชนแบบใกล้ชิดมากขึ้น แต่คงไม่ได้เน้นการขายจีทูจีเป็นหลัก เพราะมีหลายรูปแบบที่สามารถร่วมมือกันได้ ทั้งการขายแบบรัฐบวกเอกชน และการให้เอกชนไปหาคำสั่งซื้อและมาซื้อข้าวสต็อกรัฐ

นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติให้ ธ.ก.ส.ช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ลง 3% ต่อปี มีลูกค้า ธ.ก.ส.มาขอใช้บริการสินเชื่อแล้ว 2 ล้านราย แต่ทราบว่าเกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการใช้สิทธิดังกล่าว จึงอยากเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นลูกค้าและไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เร่งไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว เพื่อที่จะได้รับสิทธิในการลดดอกเบี้ยเงินกู้ 3% วงเงินกู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

ที่มา ไทยโพสต์

ปลัดคลัง แนะนำ ปตท. ซื้อข้าวเน่าแสนตัน ผลิตเอทานอล

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะคณะกรรมการ ปตท. เปิดเผยว่า ตนได้เสนอแนวทางลดปริมาณสต็อกข้าวของรัฐบาล โดยการนำข้าวเสียไม่สามารถนำไปบริโภคได้ มาผลิตเป็นเอทานอล เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการค่าเช่าโกดัง และเบื้องต้นได้หารือกับทางคณะกรรมการ ปตท. แล้ว ซึ่งมีความสนใจโดยได้รับหลักการไว้ แต่หลังจากนี้ยังต้องหารืออย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาราคารับซื้อข้าวเสียในราคาที่ ปตท. จะรับซื้อได้ แบบรัฐต่อรัฐ ซึ่ง ปตท. ต้องมีความคุ้มค้ำกับค่าต้นทุนการผลิตเอทานอล เพราะราคาข้าวเสียดังกล่าวมีความเสี่ยงด้านราคา น่าจะต่ำกว่า 20% ของราคาข้าว

ทั้งนี้ ยังต้องรอผลการตรวจสอบสต็อกข้าวของรัฐบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบสต็อกข้าว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.นี้ หลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดพบว่า มีข้าวเสียที่ไม่สามารถบริโภคได้ประมาณ 1 แสนล้านตัน จากปริมาณข้าวในสต็อกรัฐบาลทั้งหมด 18 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นข้าวของ อ.ต.ก.และ อคส. จำนวน 4 ล้านตัน

ส่วนจะนำข้าวเสียซึ่งเป็นของกลาง เพื่มาดำเนินการได้เลยหรือไม่ นั้น ทาง ป.ป.ช.อยู่จะหารือกับทางคสช. ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ภาพรวมว่าจะดำเนินการอย่างไร ต้องรอทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) สรุปแนวทางการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม หลังจากตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐบาลแล้ว จะดำเนินการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวทั้งหมด โดยตนเป็นประธานคณะกรรมการปิดบัญชี และมีคณะกรรมการชุดเดิม แต่จะเพิ่มสภาวิชาชีพบัญชีอีก 1 คน เพื่อให้การปิดบัญชีจำนำข้าวเป็นไปตามมาตรฐานสากล.

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วง วันที่ 1-31 ก.ค. 2557 มีจำนวน 615,844 ตัน มูลค่า 264.607 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 6.8% มูลค่าเพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 576,398 ตัน มูลค่า 238.241 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ก.ค. 2557 มีจำนวน 3.617 ล้านตัน มูลค่า 1.56 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยปริมาณลดลง 10.9% และมูลค่าลดลง 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 4.061 ล้านตัน มูลค่า 1.741 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

วงการค้ารายงานว่า ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นจากการที่ผู้ค้าข้าวทางภาคเหนือได้เข้ามาซื้อข้าวจากทางภาคใต้ของประเทศส่งผลให้ราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นมาก ทำให้ผู้ส่งออกเกรงว่าหากเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นเวลานานอาจจะทำให้ผู้ส่งออกไม่สามารถหาซื้อข้าวเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันตามสัญญา

ทั้งนี้ ผู้ค้าข้าวจากภาคเหนือรวมถึงผู้ค้าข้าวจากจีนต่างเร่งซื้อข้าวให้มากพอ แม้จะราคาแพงก็ตามโดยไม่เกี่ยงเรื่องคุณภาพ พันธุ์ข้าว และความชื้น โดยผู้ค้าข้าวจากภาคเหนือซื้อข้าวขาว 5% ในราคาถึง 11,000 ดอลลาร์ต่อ ก.ก. (ประมาณ 16,800 บาทต่อตัน) ขณะที่ราคาตลาดเฉลี่ยที่ 9,500 ดอลลาร์ต่อก.ก. (ประมาณ 14,500 บาทต่อตัน)

[ที่มา Oryza.com](#)

กัมพูชา

มีรายงานว่าในการประชุมระหว่างนายซุน จันทอล รัฐมนตรีพาณิชย์กัมพูชา กับ นาย Song Xiaogao ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการพาณิชย์จีนประจำประเทศกัมพูชาและตัวแทนสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา (CRF) ได้มีการร่วมลงนาม MOU ระหว่างฝ่ายกัมพูชาและจีน ในการซื้อขายข้าวสารกัมพูชาจำนวน 100,000 ตัน ซึ่งนายซุน จันทอล ได้เน้นย้ำให้ทั้งสองฝ่ายทำให้ MOU ดังกล่าวเกิดผลเป็นการซื้อขายจริง

[ที่มา Oryza.com](#)

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ได้ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวขาว 25% (25% BROKENS, LONG GRAIN WHITE RICE, and WELL MILLED) จำนวน 500,000 ตัน ในวันที่ 25 ส.ค. นี้ โดยได้กำหนดงบประมาณไว้ที่ 10,273 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 235 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน) มีกำหนดให้ส่งมอบ 3 ระยะคือ 1.ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้จำนวน 200,000 ตัน หรือจำนวน 40% ของจำนวนที่ผู้ชนะรายนั้นประมูลได้ 2.ภายในวันที่ 31 ต.ค.นี้จำนวน 200,000 ตัน หรือจำนวน 40% ของจำนวนที่ผู้ชนะรายนั้นประมูลได้ และ 3.ภายในวันที่ 30 พ.ย.นี้จำนวน 100,000 ตัน หรือจำนวน 20% ของจำนวนที่ผู้ชนะราย

นั้นประมูลได้ ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอข้าวจำนวนอย่างน้อย 50,000 ตัน โดยเสนอเพียงราคาเดียวในเทอม CIF (cost insurance and freight) Delivery Duty Unpaid (DDU) Free On Warehouse (FOW) ในแต่ละล็อต และส่งมอบแบบ break bulk โดย NFA จะแบ่งเป็น 5 ล็อตๆละ 100,000 ตัน ทั้งนี้ NFA ได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 11 ส.ค. ศกนี้ด้วย

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) ได้ตั้งเป้าว่าในปีการตลาด 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือน ต.ค. ที่จะถึงนี้ FCI จะจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลได้ประมาณ 30 ล้านตัน โดยในปีการตลาดปัจจุบันนี้ (2013/14) สามารถจัดหาได้แล้วประมาณ 26.64 ล้านตัน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 32 ล้านตัน (ในปี 2011/12 FCI เคยจัดหาข้าวได้มากถึง 35.06 ล้านตัน ซึ่งมากเป็นประวัติการณ์)

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลักหรือ kharif rice crop (เพาะปลูกเดือน มิ.ย.-ธ.ค. และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือน ต.ค. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 1 ส.ค. มีพื้นที่ประมาณ 138.5 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากในปีนี้การเพาะปลูกข้าวเป็นไปอย่างล่าช้าเพราะมีฝนตกล่าช้ากว่าปกติหลังจากที่เข้าสู่ฤดูมรสุมในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยเมื่อช่วงกลางเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ได้เริ่มมีฝนตกลงในหลายพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศซึ่งช่วยให้ระดับน้ำในเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นและช่วยให้การเพาะปลูกพืชดำเนินต่อไปได้

กระทรวงเกษตรได้แนะนำให้รัฐบาลของแคว้นต่างๆออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้น เช่น การจัดหาเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกทดแทนผลผลิตที่ได้รับความเสียหาย ไปจนถึงการช่วยเหลือด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในการสูบน้ำ ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดว่าผลผลิตข้าวในปีนี้จะมียอดใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

แหล่งข่าวทางการรายงานว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2556/57 (เมษายน 2556 – มีนาคม 2557) อินเดียส่งออกข้าวคิดเป็นมูลค่า 7.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 6.215 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปี 2555/56

ทั้งนี้ ในปี 2556/57 ตลาดตะวันออกกลางยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย โดยมีการส่งออกไปยังอิหร่านและซาอุดีอาระเบียคิดเป็นสัดส่วน 40 ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมดของอินเดีย โดยในปี 2556/57 อินเดียส่งออกข้าวไปยังอิหร่านคิดเป็นมูลค่า 1.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับปี 2555/56 สำหรับซาอุดีอาระเบีย ในปี 2556/57 อินเดียส่งออกข้าวคิดเป็นมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 753 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับปี 2555/56 นอกจากนี้ ในปี 2556/57 อินเดียยังส่งออกข้าวไปยังเบนิินมูลค่า 488 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มูลค่า 314 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อิรักมูลค่า 283 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คูเวต มูลค่า 266 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บังกลาเทศมูลค่า 246 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เยเมนมูลค่า 223 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เซเนกัลมูลค่า 196 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และแอฟริกาใต้ มูลค่า 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ในปี 2556/57 อินเดียส่งออกข้าวไปไต้หวันมูลค่า 88 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจาก 339.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือลดลง 77% เมื่อเทียบกับปี 2555/56 และส่งออกไปยังไต้หวันมูลค่า 98.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจาก 216.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือลดลง 54% เมื่อเทียบกับปี 2555/56 อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวไปยังเบนิินซึ่งมีพรมแดนติดกับไนจีเรีย ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่งออกคิดเป็นมูลค่า 488 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 240.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2555/56

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าว (การประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import (MA) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557) เป็นข้าวเมล็ดยาวจากไทยเมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 9,703 ตัน แบ่งเป็นข้าวสาร (non-glutinous milled (long-grain) rice) จำนวน 6,700 ตัน และข้าวเหนียว (glutinous milled (long-grain) rice) จำนวน 3,003 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่าง 1 ต.ค.- 10 พ.ย. ศกนี้

ผลการประมูลในครั้งนี้ ปรากฏว่าญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวจากไทยรวมจำนวน 9,703 ตัน แบ่งเป็นข้าวสารเจ้าจำนวน 6,700 ตัน และข้าวสารเหนียวจำนวน 3,003 ตัน ในราคาเฉลี่ย 62,106 เยนต่อตัน หรือประมาณ 604 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยมีผู้เข้าร่วมประมูล 12 ราย

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro-Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ประกาศการประมูลนำเข้าข้าว (non-glutinous rice) ภายใต้ระบบ MMA จำนวน 94,812 ตัน ซึ่งมีการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bidding) เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice) จำนวน 15,580 ตัน จากประเทศจีน ในราคา 927 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ธ.ค. ศกนี้ ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว จำนวน 31,230 ตัน จากแหล่งกำเนิดประเทศจีน ในราคา 928 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ธ.ค. ศกนี้ ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวเหนียวจำนวน 24,418 ตัน จากแหล่งกำเนิดประเทศจีน ในราคา 928 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ธ.ค. ศกนี้ ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวเหนียวจำนวน 15,000 ตัน จากแหล่งกำเนิดประเทศจีน ในราคา 1,007 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 พ.ย. ศกนี้ และข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวเหนียวจำนวน 8,584 ตัน จากแหล่งกำเนิดประเทศจีน ในราคา 997 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ต.ค. ศกนี้

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโซล รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศที่จะเปิดตลาดข้าวในเกาหลีใต้โดยจะให้มีผลในวันที่ 1 มกราคม 2558 ทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไปรัฐบาลเกาหลีใต้จะต้องแจ้งผลการตัดสินใจและรายละเอียดเงื่อนไขการเปิดตลาดข้าวดังกล่าวต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ภายในเดือนกันยายน 2557 และองค์การการค้าโลกจะต้องพิจารณาในรายละเอียดของเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบ (Verification) และหาข้อตกลงก่อนการเปิดตลาดในวันที่ 1 มกราคม 2558 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากระยะเวลาในการตรวจสอบและเจรจากับคู่ค้าในองค์การการค้าโลกของประเทศที่เปิดตลาดข้าวมาก่อนหน้านี้ เช่น ญี่ปุ่นซึ่งใช้เวลาในกระบวนการตรวจสอบและเจรจากว่า 2 ปีและได้หวั่นใช้เวลาถึง 5 ปีแล้ว คาดว่าในกรณีของเกาหลีใต้ก็น่าจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันคือไม่สามารถเปิดตลาดข้าวได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากขณะนี้การเปิดตลาดข้าวซึ่งก็คือการเปลี่ยนระบบการนำเข้าข้าวจากระบบ MMA เป็นการเปิดตลาดโดยกำหนดอัตราภาษีนำเข้าแทน (Tariffication) ได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากเกษตรกรและองค์กรอิสระในประเทศ และเพื่อลดแรงต่อต้านดังกล่าว รัฐบาลเกาหลีใต้จำเป็นต้องยืนยันอัตราภาษีนำเข้าที่สูงมากเพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศ โดยคาดว่าภาษีนำเข้าอาจสูงถึง 400% – 500% ซึ่งเป็นการยากที่ประเทศคู่ค้าจะยอมรับได้

ความเป็นมาของเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เกาหลีใต้ได้การเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี 2538 ซึ่งเกาหลีใต้มีความประสงค์ที่จะรักษาตลาดข้าวภายในประเทศไว้โดยไม่เลือกที่จะเปิดตลาดและใช้การเก็บภาษีนำเข้า (Tariffication) แต่ได้ตกลงที่จะนำเข้าข้าวเป็นปริมาณหนึ่งภายใต้ข้อตกลง Minimum Market Access (MMA) แทนการเปิดตลาด โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปี 2547 และได้ขอขยายเวลาต่อมาอีก 10 ปีในช่วงปี 2548 – 2557 รวมแล้วเป็นเวลา 20 ปีเต็ม โดยตามข้อตกลงในการขยายเวลาข้อตกลง MMA ในปี 2548 เกาหลีใต้ต้องนำเข้าข้าวในปีแรกมีปริมาณ 225,575 ตัน แบ่งเป็นโควตาทั่วไป (Global Quota) 20,347 ตัน และโควตานำเข้าเฉพาะประเทศ (Country Specific Quota, CSQ) จำนวน 205,228 ตัน โดยปริมาณโควตาทั่วไปจะต้องเพิ่ม

20,347 ตันทุกๆปี ในขณะที่โควตานำเข้าเฉพาะประเทศจะคงเดิมที่ 225,575 ตันต่อปีและมี 4 ประเทศที่ได้รับจัดสรร CSQ ได้แก่ จีน (116,159 ตัน), สหรัฐอเมริกา (50,076 ตัน), ไทย (29,963 ตัน) และ ออสเตรเลีย (9,060 ตัน) และในปี 2557 ปริมาณข้าวที่เกาหลีใต้ต้องนำเข้าเท่ากับ 408,698 ตัน แบ่งเป็น Global Quota จำนวน 203,470 ตันและ CSQ จำนวน 205,228 ตัน โดยข้าวที่นำเข้าทั้งหมดเสียภาษี 5% และนำเข้าผ่านการประมูลโดยหน่วยงาน aT Center ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโซล

จีน

มีรายงานระบุว่า เมืองศูนย์กลางแห่งหนึ่งของจีนขายข้าวได้ลดลง นับตั้งแต่มีการเปิดโปงว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งขายข้าวตัดแปลงพันธุกรรม (GMO) ที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้จีนไม่อนุญาตให้เพาะปลูกข้าว GMO ในเชิงพาณิชย์รวมถึงไม่อนุญาตให้จำหน่าย ขณะที่กระทรวงเกษตรจีนยืนยันว่าจะไม่มีการผ่อนปรนใดๆในด้านการจำหน่ายและเก็บเกี่ยวข้าว GMO

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า รายการนิวส์โพรบ (News Probe) หรือรายการสอบสวนข่าวประจำสัปดาห์ของสถานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV) ได้รายงานว่ามี การตรวจพบหลักฐานการจำหน่ายข้าวจีเอ็มโอ (GMOs) ซึ่งรัฐบาลจีนห้ามจำหน่ายหรือปลูกเพื่อการค้าและมีความผิดตามกฎหมาย ในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ และในตลาดอื่นๆ ในมณฑลหูหนัน อันฮุย และฝูเจี้ยน

ทั้งนี้ รายการนิวส์โพรบได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบและกักกันโรคของจีนสุ่มตรวจสอบตัวอย่างข้าวสาร 5 ถุงในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนั้น และพบว่า มี 3 ถุงเป็นข้าวจีเอ็มโอ ซึ่งถูกนักวิทยาศาสตร์จีนคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้มีความต้านทานแมลงศัตรูพืช

ข้าวจีเอ็มโอจากมณฑลอู่ฮั่นนี้เป็นชนิดหนึ่งจากสองชนิดที่ ดร. จัง ฉีฟา ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หวางจิงในเมืองอู่ฮั่น เป็นผู้พัฒนาขึ้นในปี 2542 จากนั้น กระทรวงเกษตรได้อนุญาตให้ทดลองปลูกข้าวจีเอ็มโอทั้งสองชนิดในปี 2546 และได้ออกใบรับรองความปลอดภัยในปี 2552 อย่างไรก็ตามยังมิได้อนุมัติให้ปลูกเพื่อการค้าและใบรับรองนี้จะหมดอายุในเดือนส.ค. 2557

ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศจีนจะมีการนำเข้าพีซีจีเอ็มโอจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วเหลือง แต่จะไม่อนุญาตให้ปลูกและจำหน่ายข้าวจีเอ็มโอ เนื่องจากจำเป็นต้องมีการทดลองมากกว่านี้ เพื่อรับประกันว่ามีความปลอดภัยจริง รายงานของ CCTV ยังระบุอีกว่า สหภาพยุโรปก็ได้มีการทดสอบข้าวนำเข้าจากจีนและพบร่องรอยข้าวจีเอ็มโอชนิดเดียวกับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองอู่ฮั่น

ด้าน ดร. จัง ฉีแจงกับทางรายการว่า เมล็ดข้าวจีเอ็มโอไม่มีทางรั่วไหลเข้าไปในตลาดได้ และทางมหาวิทยาลัยมิได้มีเจตนาทำเช่นนั้น แต่อาจถูกนำออกไปในช่วงที่มีการพัฒนาและแนะนำให้กระทรวงเกษตรและผู้เชี่ยวชาญทราบเมื่อปี 2542 นอกจากนี้ ยังอาจเป็นไปได้ที่บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพืชบางรายได้ลอบลอกเลียนการผลิตข้าวจีเอ็มโอในช่วงการปลูกในแปลงทดลองเมื่อปี 2546

ขณะที่เกษตรกรเมืองอู่ฮั่นผู้หนึ่งบอกกับ CCTV ว่า เมล็ดพืชที่ทนต่อแมลงได้รับความนิยม เพราะประหยัดต้นทุนด้านยาฆ่าศัตรูพืช

ในรายงานก่อนหน้านี้ของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรีนพีซระบุว่า พบข้าวจีเอ็มโอจากการสุ่มตรวจตัวอย่างข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 15 ตัวอย่างในเมืองอู่ฮั่นเมื่อเดือนพ.ย. 2556 โดยจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเป็นเรื่องบกพร่องในการตรวจสอบ และทางการจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบให้มากขึ้น

ทางด้าน สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานว่า สภารัฐมนตรีจีนได้จัดทำกฎระเบียบการติดฉลากบนอาหารที่มีส่วนผสมของพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่การตัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified หรือ GM) ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวจะเน้นการพัฒนาด้านความปลอดภัยของอาหารให้ดีขึ้นอย่างเป็นทางการในปีนี ทำให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากปัญหาการแพร่กระจายของอาหารตัดแปลงพันธุกรรม

ปัจจุบัน เรื่องความปลอดภัยของอาหารที่มีส่วนผสมของพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม กำลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากนักวิจัยบางส่วน อ้างว่าอาหาร GM นั้นไม่อันตราย แต่ในขณะที่อีกหลายคนยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ และที่ผ่านมาเคยมีการตรวจพบโรงงานผลิตพืช GM ที่แอบดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในจีน เช่น ข้าว GM ซึ่งถือเป็นอาหารหลักของชาวจีน ทำให้ผู้คนตื่นตระหนกและหวาดกลัว แม้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรจะสั่งการอย่างเข้มงวดในการจัดการกับพืช GM ในท้องตลาด แต่กลุ่มคัดค้านพืช GM ยังไม่วางใจ เนื่องจากเกรงว่าจะมีคนบางกลุ่มไม่ทำตามกฎระเบียบที่ออกมาอย่างจริงจัง

การออกกฎระเบียบให้ผู้ผลิตและจำหน่ายติดฉลากบนอาหาร GM ทุกชนิด เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในการเลือกซื้อ บทลงโทษผู้กระทำผิดกฎระเบียบเรื่องฉลากอาหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีบทลงโทษที่ค่อนข้างอ่อน เพียงมีโทษปรับ 10,000 หยวนเท่านั้น จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะทบทวนบทลงโทษให้รุนแรงมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดกฎซ้ำอีก

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

